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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์
.................................................................................................................  

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพศาล       พันธุวัฒนาเจริญ  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. น.ส.กนกอร  ศิริม่วง   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 3. น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 4. นายสวง  อินคุ้ม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        6. นายนคร  วงษ์ค านา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
        7. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 8. นายณัฐพล  ศรีฉ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 9. นายวิฑูล  จิวโพธิ์เจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นายอ่อน  หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 11. นายอนุวัฒน์  วงษาอ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
        12. นายสุนิพัจ  ครุธจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 13. นางนวรัตน์  พันธุเวช   เลขานุการสภาฯ           
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาตรี  สง่าพล   นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 2. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์          
 3. นายนิพร  ชินค าวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 4. นายสมาน  ไทยโสภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 5. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 6. นางพิกุล        แก้วพลงาม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 7. นายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. น.ส.สิรีรัศมิ์        รักษาสัตย์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. น.ส.ชวันรัตน ์  พงษ์แก้ววีระกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 10. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 11. นายณฐภัทร  ลี้อิศรามาศ  นิติกร 
 12. นายสุเวช  บุญเถื อน  ครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
 13. น.ส.พรพิมล  กรวยทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 14. น.ส.แสงระวี  ค าภักดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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 15. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
 1๖. น.ส.ทรรศชนก ลาสะอาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 1๗. นายพิศาล  บุญเฟ่ืองฟู  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุกองช่าง  
  
เมื่อเริ่มประชุม   -เมื อองค์ประชุมพร้อม นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภาเทศบาล
เวลา ๑๐.๐๐ น.   ต าบลวังสมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
    จุด ธูป  เทียนบูชา พระรัตนตรัย 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ    

นายเทียบ  จารนัย  -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -เมื อองค์ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที  2 ประจ าปี ๒๕๖4 และขอด าเนินการประชุมตาม 
    ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันอังคารที่  11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ต าบลวังสมบูรณ์  สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันอังคารที  11 พฤษภาคม พ.ศ. 
    ๒๕๖4 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพิ มเติมข้อความ
    ใดหรือไม่ (ถ้าไม่มีผมจะขอมติเพื อรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ)  

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
    สมัยแรก ในวันอังคารที  11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  จ านวน  
    11  เสียง เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ - (ไม่มี)- 
ประธานสภาฯ     
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.1 การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนป่าเขาฉกรรจ์,  ป่าโนน
ประธานสภาฯ      สาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึง ของแขวงทางหลวงชนบท
    สระแก้ว ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษาทางและ
    สะพานของถนนสายหลักของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จ านวน 2 
    สายทาง ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด 

นางนวรัตน์ พันธุเวช  เรื องขออนุญาตใช้พื้นที ป่าสงวนป่าเขาฉกรรจ์,ป่าโนนสาวเอ้,ป่าปลายคลอง
เลขานุการสภาฯ   ห้วยไคร้, ป่าพระสทึง ของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ก่อสร้าง ปรับปรุง 
    ขยาย ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนสายหลักของ 
    แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จ านวน 2 สายทาง  ดังนี้  
    1. สก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านกลุ่มตาขวัญ  
        อ.วังสมบูรณ์,ไทยอุดม,คลองไก่เถื อน อ.วังสมบูรณ์,คลองหาด  
        จ. สระแก้ว ระยะทางตลอดสาย 14.225 กม. 
    2. สก.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านศาลาเขียว  
        ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ระยะทางตลอดสาย  
        18.000 กม. 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่  
ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   4.1 การพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที ป่าสงวนป่าเขาฉกรรจ์, ป่าโนนสาวเอ้, 
    ป่าปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึง ของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษาทางและสะพานของ
    ถนนสายหลักของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จ านวน 2 สายทาง  
    สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบจ านวน 11  เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.2 พิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.  เพื่อสร้างโรงพยาบาล
ประธานสภาฯ      ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับสิงโต ขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่ง 
    เสริมสุขภาพต าบลบ้านซับสิงโต เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

น.ส.พรพิมล กรวยทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทุกท่าน  ดิฉัน น.ส.พรพิมล กรวยทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
    ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับสิงโต  ตั้งอยู่เลขที  111 
    หมู่ 6 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เนื้อที  5 ไร่  
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    ทิศเหนือ ติดต่อกับ  คลองสาธารณะบ้านซับสิงโต ระยะ 112 เมตร 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ถนนสาธารณะ ระยะ 55 เมตร ติดที ดิน 
    นายสุธน อรุณทิพย์ ระยะ 22 เมตร 
    ทิศใต้ ติดต่อกับ  ถนนสาธารณะ  ระยะ 79 เมตร 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ที ดินของนายสุภาพ เพ็ชรรักษา ระยะ 42 เมตร 
    การสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับสิงโต ซึ งไม่ก่อให้เกิด
    มลพิษต่อชุมชน และสิ งแวดล้อมรวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที  

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่  
ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   4.2 พิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในที ดิน ส.ป.ก.  เพื อสร้างโรงพยาบาล
    ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับสิงโต ซึ งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และ
    สิ งแวดล้อมรวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที  สมาชิกสภาฯ  
    พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.3 การพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้าง
ประธานสภาฯ      วัดเขาลาน จ านวนประมาณ 15 ไร่ 21 ตารางวา  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื อง
    ขออนุญาตใช้ที ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื อสร้างวัดเขาลาน ตั้งอยู่ใน
    พ้ืนที หมู่ 3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  จ านวนประมาณ 15 ไร่ 
    21 ตารางวา   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่ 
ประธานสภาฯ      -ไม่มี-  

มติที่ประชุม   4.3 การพิจารณาขออนุญาตใช้ที ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื อสร้าง 
    วัดเขาลาน จ านวนประมาณ 15 ไร่ 21 ตารางวา สมาชิกสภาฯ พิจารณา
    ให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.4 การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์,
ประธานสภาฯ      ป่าโนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง เพื่อก่อสร้าง ขยาย 
    อาคารส านักงานเทศบาล, อาคารหอประชุมเทศบาล, ก่อสร้างอาคาร
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, อาคารเก็บพัสดุ, ลานจอดรถผู้มาติดต่อราชการ 
    และอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวนประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 
    60 ตารางวา ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
    เขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง หมู่ 10 
    ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว  มีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนเขตป่า
    สงวนแห่งชาติฯ จ านวนประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 60  ตารางวา เพื อก่อสร้าง 
    อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารอเนกประสงค์ อาคารส านักงาน  อาคาร
    เก็บพัสดุ  อาคารหอประชุมเทศบาล อาคารจอดรถ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
    เพื อให้ประชาชนได้มีสถานที ออกก าลังกายและเพื อใช้ในการด าเนินงาน
    ตามภารกิจ รวมไปถึงการให้บริการ  และการจัดท าบริการสาธารณะ ให้แก่
    ประชาชน ตามอ านาจหน้าที ของส านักงานเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่ 
ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   4.4 การพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ -
    โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง เพื อก่อสร้าง ขยายอาคาร 
    ส านักงานเทศบาล, อาคารหอประชุมเทศบาล, ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็ก, อาคารเก็บพัสดุ, ลานจอดรถผู้มาติดต่อราชการและอื นๆ ของ 
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวนประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 
    สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.5 การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ประธานสภาฯ      เขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึงของโรงเรียน
    วังสมบูรณ์วิทยาคมจ านวนประมาณ 53 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา  ขอ
    เชิญผู้ที เกี ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายสุเวช บุญเถื่อน  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
ครู     ทุกท่าน ผมนายสุเวช บุญเถื อน ครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื องขอ
    อนุญาตใช้พื้นที ป่าสงวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้, ป่า
    ปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึง ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ านวน
    ประมาณ 53 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่  
 ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 
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มติที่ประชุม   4.5 การพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที ป่าสงวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา 
    ฉกรรจ์-โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึงของโรงเรียน 
    วังสมบูรณ์วิทยาคมจ านวนประมาณ 53 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา  
    สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.6 การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ 
ประธานสภาฯ      - โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง ปรับสภาพแวดล้อมที่
    อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จ านวน 1 รายนายสมบูรณ์ ดวงศรี 
    หมู่ที่ 17 ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ที่ดินจ านวน 25  
    ตารางวา ขอเชิญผู้ที เกี ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.ชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
    ขอชี้แจงรายละเอียดเนื องจากเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ได้รับงบประมาณ
    สนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ นาย 
    สมบูรณ์ ดวงศรี จ านวนเงิน 100,000 บาท แต่เนื องจากว่าพ้ืนที ปรับ 
    สภาพแวดล้อมอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที  17 ต.วังสมบูรณ์ 
    อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ที ดินจ านวน 25 ตารางวา อยู่พ้ืนที เขตป่าสงวน
    แห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ - โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง จึง
    ขอให้สภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบเพื อประกอบเอกสารขออนุญาตใช้
    พ้ืนที ฯ ค่ะ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่ 
ประธานสภาฯ      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   4.6 การพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์
    - โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง ปรับสภาพแวดล้อมที 
    อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จ านวน 1 รายนายสมบูรณ์ ดวงศรี 
    หมู่ที  17 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ที ดินจ านวน 25 ตารางวา 
    สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.7 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นการคัดเลือก
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ 
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นางนวรัตน์  พันธุเวช  ตามที เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขานุการสภาฯ   ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ นหรือพ้ืนที โดยมี
    วัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกระบวนการ หรือกิจกรรม
    สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
    สาธารณสุข หรือองค์การ หรือกลุ่มประชาชนตลอดจนหน่วยงานอื นบริหาร
    จัดการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
    4 ปี และได้หมดวาระลงแล้ว  
     จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วม 
    เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
    จ านวน 2 คน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    เรื องหลักเกณฑ์เพื อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นด าเนินงานและ
    บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ นหรือพ้ืนที  พ.ศ.
    2561 ประกาศ ณ วันที  13 กันยายน 2561 ข้อ 12 (3)     

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คนเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ให้เลือกกรรมการทีละ
    คน โดยให้เลือกกรรมการคนที หนึ งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในล าดับ
    ถัดไปจนครบจ านวนตามที ระเบียบก าหนดล าดับต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิก
    สภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น  
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที  1 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
    เป็นคณะกรรมการฯ คนที  1 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรอง น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
    เขต ๑ เป็นคณะกรรมการฯ คนที  1 จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น 
ประธานสภาฯ          คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ คนที  
    2 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นางพิมพา จารนัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
    เป็นคณะกรรมการฯ คนที  2   
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มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นางพิมพา จารนัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1    
    เป็นคณะกรรมการฯ คนที  2 จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์   

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.8 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ          พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯเป็นผู้ชี้แจงระเบียบ ครับ 

นางนวรัตน์ พันธุเวช  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 
    หมวด 1 องค์กร จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ น 
     ข้อ 8 (3) ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ นที สภาท้องถิ นคัดเลือก 
    จ านวน 3 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 
    2547 และที แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2)   
     ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้อง 
    ถิ นให้สมาชิกสภาท้องถิ น หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อสมาชิกสภาท้องถิ น 
    หรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ นแล้วแต่กรณี ในกรณีที สมาชิก 
    สภาท้องถิ นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
    ส่วนกรณีที ผู้บริหารท้องถิ นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื อให้ 
    เสนอ ได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที ประชุมมีมติเป็นอย่างอื นและให้น า
    วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ค่ะ 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น 
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ คนที  1 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภา 
    เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    คนที  1 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภา 
    เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  

     คนที  1  จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ คนที  2 ครับ 

 

 

/นายชาตรี.. 
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นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายชาตร ีสง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นางพิมพา จารนัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ คนที  2 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นางพิมพา จารนัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  คนที  2 จ านวน 
    11 เสียง เป็นเอกฉันท ์ 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น 
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  คนที  3 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นายอนุวัฒน์ วงษาอ  า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  คนที  3 

 มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นายอนุวัฒน์ วงษาอ  า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
    2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  คนที  3 
    จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์     

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.9 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบครับ  
นางนวรัตน์ พันธุเวช  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 
    หมวด 6 
     ข้อ 28 (1) ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ นที สภาท้องถิ นคัดเลือก
    จ านวน 3 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
    พัฒนาท้องถิ น โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการ 
    คัดเลือกอีกได ้
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  1 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ น.ส.กนกอร ศิริม่วง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  1 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ น.ส.กนกอร ศิริม่วง รองประธานสภาเทศบาลฯ
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  1 
    จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

/นายไพศาล.. 
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นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  2 ครับ  

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นายวิฑูล จิวโพธิ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต ๒  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  
    คนที  2   

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นายวิฑูล จิวโพธิ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  
    2 จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  3 ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  3  

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
    เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  3 
    จ านวน  11 เสียง เป็นเอกฉันท ์   

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.10 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ      ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน 2 ท่าน 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ ครับ 

นางนวรัตน์ พันธุเวช  ตามหนังสือสั งการ ที  มท 0816.2/ว 368 ลงวันที  19 มกราคม 2564 
เลขานุการสภาฯ   เรื องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -2570) ของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ น ตามที กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
    จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
    เพื อให้การจัดท า และประสาน แผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา 
    จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
    ท้องถิ นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
    จัดท า และประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ นโดย 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

 

/ท้องถิ น.. 
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    ท้องถิ นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ที มีห้วงระยะของแผนพัฒนาการศึกษา
    เป็นไปตามห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ นนั้น และต้องมีคัดเลือก 
    สมาชิกสภาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการน าแผน 
    พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน 2 ท่าน ค่ะ 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อ
ประธานสภาฯ      ผู้ที เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผน 
    พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ คนที  1 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภา 
    เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ คนที  1 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภา 
    เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ คนที  1 จ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อผู้ที เห็นสมควรเป็น
ประธานสภาฯ      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น คนที  2 ครับ 
นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอ น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการ 
    ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ คนที  2   

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    เขต ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา 
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ คนที  2 จ านวน 11 เสียง  เป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดต่อที ประชุมสภาฯ ก็เชิญได้ครับ 
ประธานสภาฯ 

นางผ่องศรี   หลาทอง             เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน ดิฉันนางผ่องศรี  หลาทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอสอบ 
    ถามเรื องการพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที ป่าสงวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
    เขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้, ป่าปลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึง ที ครอบคลุมใน
    เขตอ าเภอวังสมบูรณ์ ท าไมไม่เสนอมาทีเดียวค่ะ 

 

 

/นางนวรัตน์... 
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นางนวรัตน์ พันธุเวช  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ดิฉันนางนวรัตน์ พันธุเวช เลขานุการสภาฯ เป็นการขอใช้พ้ืนที 
    ในส่วนของทางราชการ เรื องการเข้าท าประโยชน์พ้ืนที ป่าและขอผ่อนผัน
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  ๒๓ มิถุนายน 2563 เช่น สถานที ส่วน 
    ราชการ วัด โรงเรียน ต้องท าหนังสือมาให้ทางเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบ
    น าเข้าวาระการประชุมสภาฯ ค่ะ  

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดต่อที ประชุมสภาฯ ก็เชิญได้ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสวง อินคุ้ม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน  ผมนายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ช่วงนี้โรคติด
    เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระบาดในต าบลอ าเภอวังสมบูรณ์มีประชาชน
    หลายหมู่บ้านที อยู่ในกลุ่มเสี ยงถูกกักตัว เป็นเวลา 14 วัน จากที ผมได้พูด 
    คุยกับผู้ที ได้รับผลกระทบท าให้ไม่มีรายได้  ทางเทศบาลต าบล วั ง ส ม บู ร ณ์
    พอจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรครับ 
นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต าบลวังสมบูรณ์ถือ
    ว่าเป็นเรื องใหญ่และส าคัญทางเทศบาลฯ ก าลังด าเนินการประสานงานกับ
    สาธารณสุขอ าเภอ ขอรายชื อผู้อยู่ในกลุ่มเสี ยง เพื อที ทางเทศบาลฯ จะได้ให้
    ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดต่อที ประชุมสภาฯ ก็เชิญได้ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอ่อน หาญกล้า  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน  ผมนายอ่อน หาญกล้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ในช่วงนี้เป็น
    ฤดูฝนท าให้ถนนที สัญจรไปมาเกิดการช ารุด ก็อยากให้ทางคณะผู้บริหาร
    และสมาชิกสภาฯ ติดตามดูแล  ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้ทางเทศบาลช่วย
    ซ่อมแซมด้วยครับ และอีกเรื องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้ที อยู่
    ในกลุ่มเสี ยง จ านวน 1 ราย ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกองทุน
    หมู่บ้าน หมู่ 6 ช่วยเหลือเบื้องต้น และอยากให้ทางเทศบาลต าบล 
    วังสมบูรณ์ช่วยเหลือ ครับ 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี สง่าพล 
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ เรื องถนนช ารุดทางเทศบาลฯ ขอดูระเบียบและ 
    กฎหมายก่อน และงบประมาณที จะช่วยเหลือ หรือการหางบประมาณ 
    สนับสนุนอื นช่วยเหลือ ก็ฝากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยกันดูแล 
    ผลประโยชน์ และท าเรื องเสนอมาทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ครับ  

/นายไพศาล..   
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นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -เมื อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดเข้าสภาเทศบาล การ  
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาเทศบาล ได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ 
    สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา        ๑2.0๐ น.  

  

    (ลงชื อ)  นวรัตน์ พันธุเวช  ผู้จดรายงานการประชุม 

                                              (นางนวรัตน์   พันธุเวช) 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

          

    (ลงชื อ)  ไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม       

                                                   (นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ)  
                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื อไว้เป็นหลักฐาน 

 

    (ลงชื อ)        สวง อินคุ้ม 

                                                      (นายสวง    อินคุ้ม)  
                                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

     

     

    (ลงชื อ)     อ่อน หาญกล้า 

                                                   (นายอ่อน  หาญกล้า)  
                                             กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

 

                                                

     (ลงชื อ)     พิมพา จารนัย 

                                                   (นางพิมพา  จารนัย)  
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

 



 
 
 
 
   
 


